



ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ แล้ว นั้น

บัดนี้ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม

นายสุวิทย์ คุณกิตติ	เป็น	รองนายกรัฐมนตรี
นายเดช บุญ-หลง	เป็น	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
นายปองพล อดิเรกสาร	เป็น	รองนายกรัฐมนตรี
นายพิทักษ์ อินทรวินัยนันท์	เป็น	รองนายกรัฐมนตรี
นายจาตุรนต์ ฉายแสง	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธรรมรักษ์	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อิสรางกูร ณ อยุธยา		
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกระแส ชนะวงศ์	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายวราเทพ รัตนากร	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ร้อยเอก สุชาติ เชาววิศิษฏ์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชนธิ์ กลีบทอง	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายประชา มาสินนท์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพงศกร เลาหวิเชียร	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอดิศักดิ์ โพธารามิก	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุวรรณ วลัยเสถียร	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ร้อยตำรวจเอก ประจักษ์ เปี่ยมสมบูรณ์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสมบัติ อุทัยสง	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
นายสนธยา คุณปลื้ม	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นายเกษม วัฒนชัย	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายจำลอง ครุฑขุนทด	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายพิเชษฐ สติรชวาล

เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุธรรม แสงประทุม

เป็น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔

เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี